
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 

วันที่ 6 สิงหาคม 2567  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

************************** 

 

ผู้มาประชุม 

1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายไพรทูรย ์  รตันพรวารีสกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
11.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
14.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
16.นายชวิน  ปิตเุตชะ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย 
17.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
19.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
20.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
21.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
22.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายมนัสวัฒน์  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
2.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
3.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
 
 
 
 

4.นายนิรันดร ์
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4.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
5.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
6.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
7.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์ 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกยีรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรญั  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุรินทร์  แสงทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
6.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางลัดดาวัลย์   ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ         
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.นางนวลฉว ี   เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
12.นางสาววรินทร กาฬรัตน์  (แทน) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
16.นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
      รักษาราชการแทนหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
18.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และรักษาการในตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรยีนนานาชาติตากสินแกลง 
 
 
 
 

 
19.นายสนิท... 
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19.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง 
20.นางยุพา  เปล่งปลั่ง  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาต ิ

ตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

    ตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง) 
21.นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาต ิ

ตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้ อำนวยการสถานศึ กษาวิทยาลั ย เทคโน โลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง 

22.นางธัญวรัตน์           อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
23.นางสาวสุวรรณ ี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24.นางจันทร์ทรา          โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
25.นางพชรชล บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล 
26.นางสาวหทัยชนก มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล 
27.นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
28.นางสุภาพร             คำเสนาะ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
29.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
30.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
31.นางสุนทรี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
32.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
33.นางประภาวรรณ      ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
34.นายเฉลิมพล           ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
35.นายกติติพงษ์ คำทราย   หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรงุ 
36.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
37.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
38.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
39.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
 
 
 
 

40.นายนิพัทธ์... 
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40.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
41.นายบุญชัย             เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
42.นายโสภณ อบรม   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
43.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
44.นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
45.นายนำพล              ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
46.นางสาวเครือวัลย์ วงษ์มิตร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการ 
    ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
47.นางศุภลักษณ ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
48.นางสาวอภิรดี โชนิรตัน ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ 
49.นางสาวสุธิดา ชลารักษ์   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
50.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
51.นางสาววริสรา ชนะขันธี  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
52.นางธีระนันท ์ คำทอง    นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 
53.นางสาวณัฐกานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
54.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55.นางสาวกนกอร โฆษิต   สื่อมวลชน 
56.นายสุริยา ข่าวไทเพ่ิมพูนสุข  สื่อมวลชน 
57.นายถิรวัฒน ์ ศรีพุ่ม   สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา  10.22  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
 จำนวน.....23......คน ครบองค์ประชุม 
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  โดยกำหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่  
5 สิงหาคม  2567 เป็นต้นไป  ตามประกาศลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  แล้วนั้น 

บัดนี้  ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2567 แล้วอาศัย
อำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข 
 

 
 
 

เพ่ิมเติมถึง... 
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  มาตรา 24  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2567   
ถึงวันที่ 18 กันยายน 2567 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  ลงชื่อ นายเดชาธร รูปเลขา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ทีไ่ด้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศ
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี 2567  ตั้งแต่วันที่          
5 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป  ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ขอ
เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ประจำปี ๒๕67  ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้        
จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิด
การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2567         

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา       - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี ๒๕๖7  เมือ่วันที ่8 กรกฎาคม ๒๕๖7 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  
นายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 
 

ข้อ 33... 
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ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้กอ่นเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 
ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาตขอเชิญ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ  
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผม นายชวิน ปิตุเตชะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 

อำเภอบ้านค่าย  ขออนุญาตรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 5/25๖7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   - วันที่ 8 กรกฎาคม 2567  มีจำนวน 31 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 25 คน  ไม่มาประชุม จำนวน 3 คน  ลาประชุม จำนวน  
2 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 10 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้
เสนอ 

โดยเลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 4 คณะกรรมการ... 
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 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2       
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม ๒๕๖7  ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....20.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม    

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ 
สมัยที ่2 ประจำป ี๒๕๖7  เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม ๒๕๖7 

    รับรอง           จำนวน .....19....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ  มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 

เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติให้แก้ไขได้ 
   (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
  

 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕63 
 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมไิด้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญตัติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ได้     
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
กรณีขอเพ่ิมวงเงิน  

กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
- โครงการจ้างเหมาบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 

ข้อความเดิม 
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 79,056,000.- บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด
ระยอง ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 78 ,840,000.- บาท  (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-
       สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 78,840,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-      
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 79,056,000.- บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าหม่ืน-    
หกพันบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ 
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 83,056,000.- บาท (แปดสิบสามล้านห้าหม่ืนหกพันบาทถว้น) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า 900 ตันต่อวัน 
ผูกพันงบประมาณ 3 ปี 
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ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 78,840,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-     

สี่หมื่นบาทถ้วน) 
ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 78 ,840,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-     

สี่หมื่นบาทถ้วน) 
ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 83 ,056,000.- บาท (แปดสิบสามล้านห้าหม่ืน- 

หกพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ 
มูลฝอยเพ่ิมขึ้น ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ต้องรับปริมาณขยะ
มูลฝอย ประมาณ 900 – 1,000 ตันต่อวัน  หรือขยะมูลฝอยเฉลี่ย 27,000 ตันต่อเดือน     
ซึ่งเป็นปริมาณขยะที่มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ไม่เพียงพอตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงต้องมีการ
ขอโอนงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถดำเนินการจ้างเหมาบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 ระบุว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว                      
จะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข
ได้ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ วรรคสาม    
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน       
หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2563 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นกรณเีพ่ิมวงเงิน 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน ดังกล่าวนี้         
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัติ  

ผมเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในญัตตินี้เป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของงบประมาณที่เราผูกพันไว้แล้ว 3 ปี ตามสัญญา อันนี้เป็นการเพ่ิมวงเงิน
สาเหตุที่เพ่ิมวงเงิน เนื่องด้วย การคำนวณขยะภายใน 3 ปี เราคำนวณขยะต่อวันต่อเดือนต่อปี 
วันละ 900 - 1,000 ตัน ปรากฏว่าในปี 2567 ที่กำลังจะสิ้นสุดงบประมาณในเดือน
กันยายนนี้ยิ่งจะเป็นเดือนที่หมดตามสัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เป็นปีสุดท้าย ปรากฏว่าปริมาณนักท่องเที่ยว หลังจากที่เราติดโควิด ปริมาณคน ปริมาณการ
ทำงานเพ่ิมมากขึ้นทำให้มีขยะเพ่ิมขึ้น พอมีขยะเพ่ิมขึ้น เงินที่เราตั้งไว้ไม่พอ ก็เลยต้องมาเพ่ิม
วงเงินก็ถือเข้าระเบียบที่เราจะต้องแก้ไขสัญญาโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่า
ต้องให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมจึงนำเรื่องนี้เข้าสภาฯ 
เพ่ือให้ สภาฯ เห็ นชอบ ในปี  2567  นี้  จำเป็ นต้องเพ่ิมวงเงินจากเดิมที่ เราตั้ ง ไว้  
79,056,000.- บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มันไม่พอจ่าย เราจึงขอแก้ไข 
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เปลี่ยนแปลงเป็น 83,056,000.- บาท (แปดสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เฉลี่ยแล้ว
เพ่ิมประมาณสี่ล้านบาท ด้วยเหตุผลด้วยระเบียบด้วยข้อบังคับที่เราต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก็ต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ    
ในญัตตินี้ ขอบคุณทา่นประธานสภาฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน

เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....22.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น      

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิม่วงเงนิ 

อนุมัติ           จำนวน .......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 

       (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒9  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ      
ของสภาท้องถิ่น  

นายเดชาธร รปูเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี ้
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นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตตเิรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุ 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
ได้พิจารณาอนุมัติ   

สำหรับระเบียบวาระนี้ เป็นการขอแก้ไขข้อความนะครับ เนื่องจากว่าทางฝ่าย  
บริหารมองแล้วว่ารายละเอียดเดิมอาจจะน้อยไป เราจึงมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยยอดเงินที่ขอ
อนุมัติแก้ไขเท่าเดิมนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่ทำให้ข้อความและสเปคของ   
ที่เราจะจดัซ้ือมีความละเอียดขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รปูเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
มีสมาชิกสภาฯ จำนวน....23....คน ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมอืขึ้น 

มติทีป่ระชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 
อนุมัติ       จำนวน ......22.....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ  

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด       
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพ่ือจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน 
รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้
เงื่อนไขตาม (2) ได้  โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา  กระผมอนุญาต  
ประธานฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
 

ด้วยองค์การ... 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 
 กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน  เป็นเงิน 104,200.- บาท 

(หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุ

จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 1,512,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน ศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัด

ระยอง  เป็นเงิน 2,000,000.- บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
   - ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการสุขภาพฟ้ืนฟูและดูแล

ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง  เป็นเงิน 4,500,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
    - ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในศูนย์บริการสุขภาพ  
ฟ้ืนฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง   เป็นเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าจ้างเหมาบริหารบริการจัดการผ้าแบบครบวงจรศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และ
ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เป็นเงิน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

- ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัด
ระยอง เป็นเงิน 1,938,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (ฉ11) 

เป็นเงิน 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
 
 

กองทรัพยากร… 
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กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นเงิน 674,200.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเพ (ระยะที่ 3) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 32,760.- บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ค่าจัดซื้อเกา้อ้ีสำนักงานทรงสูง เป็นเงิน 11,400.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 14,800.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีสำหรับประชุม เป็นเงิน 78 ,000.- บาท (เจ็ดหมื่น-     

แปดพันบาทถ้วน) 
   กองสาธารณสุข 

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   - โครงการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    งบลงทุน 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 
 

 
 

- โครงการก่อสร้าง... 
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- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (ศูนย์

อำเภอแกลง) เป็นเงิน 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ 2 ปี 
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567  เป็นเงิน 15,000,000.- บาท และปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 20,000,000.- บาท รวมเป็นเงิน 35,000,000.- บาท                  

  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
  แผนงานการเกษตร 
  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน เป็นเงิน 55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  - ค่าจัดซื้อรถเข็นพ้ืนเหล็กชั้นเดียว เป็นเงิน 16,500.- บาท  

(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล เป็นเงิน  2,700.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม เป็นเงิน 350,000.- บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบพกพา เป็นเงิน 100,000.- บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

  - โครงการก่อสร้างห้องควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก เป็นเงิน 3,400.- บาท  (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3 ลิ้นชัก เป็นเงิน 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถว้น) 

 - ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้น โล่ง เป็นเงิน 3,860.- บาท 
(สามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 
 
 
 

รายการโอนลด... 
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รายการโอนลด จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 27,811,160.- บาท                  
(ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 รายการโอนเพ่ื อไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่  จำนวน 16 รายการ เป็ น เงิน 
27,811,160.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเรียนว่าเป็นญัตติที่ขออนุมัติ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว
เพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหารดูว่าเงินงบประมาณอะไรที่เหลือเล็กๆน้อยๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
จากสำนักงบประมาณเหลือสามหมื่นกว่าบาท จึงโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ ซึ่งฝ่ายบริหารดูแล้วว่าโครงการไหนสำคัญและต้องวางแผนไว้เผื่อในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ด้วย เช่นในระเบียบวาระนี้จะมีอยู่สามเรื่อง เรื่องแรก ศูนย์กำจัดขยะที่อำเภอแกลง 
ในตอนนี้ขยะทั้งจังหวัดระยองมารวมอยู่ที่ศูนย์น้ำคอกทับมาเป็นศูนย์ใหญ่แบบครบวงจร      
ที่เราขอเพ่ิมเงินในวาระที่ผ่านมา ตอนนี้เราได้เสนอแผนบริหารศูนย์กำจัดขยะที่อำเภอแกลง
ในเขตตำบลห้วยยาง จะเป็นศูนย์ย่อย เพ่ือที่จะลดปริมาณขยะที่เข้ามาในศูนย์ใหญ่ที่น้ำคอก  
ทับมา ให้จัดการที่ศูนย์ย่อยห้วยยางได้เลย เราได้รับอนุมัติในส่วนของสำนักงบประมาณจาก
กระทรวง เห็นชอบแผนงานโครงการที่จะให้เงินเรามาปรับปรุง และในขณะเดียวกันก็ต้องมี  
สิ่งที่  อบจ. ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติม เช่น อาคารอเนกประสงค์และความพร้อม        
อ่ืนๆ งบตรงนี้ ก็ประมาณ  15 ล้ านบาทครับ  ส่วนงบใหญ่ ก็จะได้มาจากกระทรวง                   
เรื่องที่สอง ศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ซึ่งเรามีความตั้งใจ      
จะเปิดใช้งาน แต่ว่าเรายังไม่พร้อมและยังต้องเพ่ิมบางส่วนที่มีความจำเป็นต่อการเปิดใช้งานครับ       
ตั้งโอนงบประมาณเข้าไปและเพ่ิมงบประมาณให้กับศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และดูแล
ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เพ่ือที่จะเตรียมความพร้อมและเปิดใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ส่วนเรื่องที่ สาม จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องมือต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการต้องใช้งาน 
เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระนี้จึงเสนอญัตติผ่านท่านประธานสภาฯไปยังสมาชิกสภาฯ       
ทุกท่าน เพ่ือให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ
ดำเนินโครงการที่มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อม และรองรับโครงการ   
ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2568 จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ 
อนุมัตติ่อไปครับ ขอบคุณครับ  
 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานฯ      ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 

เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
               มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุม ัต ิโอน เงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จำนวน ......22.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 กระผมขอมอบ นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า      
หนึ่งปีงบประมาณ 
6.1 การ เช่ า เค รื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  พ ร้อม อุปกรณ์ ค รบชุ ดของวิทยาลั ย 
      เท ค โน โลยี และอาชี วศึ กษ าตากสิ น ระยอง สถาน ศึ กษ าในสั งกั ด  
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570) 
6.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – 
      อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ห มู่ที่  1  ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยว 
      ต่ อ เนื่ อ งกับ  ห มู่ที่  2  ตำบลปลวกแดง อำ เภอปลวกแดง จั งห วัด 
      ระยอง  (ก รณี ผู กพั น งบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบป ระมาณ  
      พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2569) 
6.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองครก - 
      มาบข้าวต้ม หมู่ที่  5 ตำบลหนองบั ว อำเภอบ้านค่ าย มีความคาบเกี่ยว 
      ต่อเนื่องกับ หมู่ที่  1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
      (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 -  
      พ.ศ. 2569)  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2563 

หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้อง

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ข้อ 6.1 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดของวิทยาลัย 
รองประธานสภา(1) เทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานฯ ระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570) 

  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกีย่วกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต  
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2)  นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
ตากสินระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2570) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
     ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข   (2) มีรายได้         
ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 27 เครื่อง เพ่ือใช้สำหรับการจัดการเรียน
การสอน (กรณี ผู กพันงบประมาณ รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2568  - 
พ.ศ. 2570)  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ปีงบประมาณ… 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตั้งไว้ 340,200.- บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ตั้งไว้ 327,240.- บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  ต้ังไว้ 317,520.- บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 984,960.- บาท  

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ครับ ในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง จำนวน 27 เครื่อง เนื่องจากในการเช่าจะเกิดการ
ประหยัดและสามารถดูแลและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เพราะว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วทำให้การตกรุ่นค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับ ทางวิทยาลัยมีความประสงค์        
ที่จะเช่า มีความจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือจะนำญัตตินี้ไปทำข้อบัญญัติ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  นำเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบด้วยครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
               มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........20.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดเห็ นชอบ ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณรายจ่ ายมากกว่ าหนึ่ งปี      
งบประมาณ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570)  โปรดยกมือขึ้น 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ งปี  
งบประมาณ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ การเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง 
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570) 

    เห็นชอบ       จำนวน .......19......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.........คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 
 

นายเจษฎา... 
 



- 20 - 
 
นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ต่อไปข้อ 6.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
รองประธานสภา(1) ปากแพรก – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
ประธานฯ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569) 
  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2)  นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขอความเห็ นชอบก่อหนี้ ผู กพั นงบประมาณรายจ่ ายมากกว่ าหนึ่ งปี         
งบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก- อ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2569) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
  ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (2) มีรายได้ไม่เพียงพอ      
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

  กองช่า ง  มีความประสงค์จะดำ เนินการโครงการก่อสร้า งปรับปรุง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความ 
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้ถนน  
มีความมั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมา 
(กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569)          
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งไว้ 15,000,000.- บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งไว้ 30,050,000.- บาท 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,050,000.- บาท  

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอชี้แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ครับ ในส่วนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ที่ปลวกแดงนะครับ มีอยู่สองช่วงด้วยกันครับ ช่วงแรก จะเป็นการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อม
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1 ,240 เมตรครับ ช่วงที่สอง จะรื้อ 
 

 
ผิวจราจร... 
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ผิวจราจรเดิมออกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 500 เมตรครับ 
เนื่องจากว่า อบจ.ระยอง มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อหนี้
ผูกพันเป็นเวลาสองปีในการก่อสร้างครับ นำเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบด้วยครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
              มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......19........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ งปี  
งบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – 
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่  1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่  2 
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569)  โปรดยกมือขึ้น 

 สมาชิกสภาฯ ท่ านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณรายจ่ ายมากกว่าหนึ่ งปี  
งบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – 
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่  1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่  2 
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 
หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอ 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569)   

เห็นชอบ       จำนวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์   ต่อไปข้อ 6.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองครก -
รองประธานสภา(1) มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
ประธานฯ  หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569) 
ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2)  นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองครก – มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 
 
 

ตำบลหนองบัว... 
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ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่  1 ตำบลละหาร      
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2568- พ.ศ. 2569) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 

ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (2) มีรายได้ไม่เพียงพอ      
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียวหรือมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

กองช่าง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายคลองครก - มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณการจราจรในปัจจุบัน ประชาชนได้รับความสะดวกในการ 
ใช้ถนนในการสัญจรและการขนส่ง รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ (กรณีผูกพัน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569) โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตั้งไว้ 7,000,000.- บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ตั้งไว้ 20,030,000.- บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,030,000.- บาท  
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจาก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี ่ยวกับญัตตินี ้ครับ  ในการปรับปรุงถนนก่อสร้างแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,720 เมตร เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวสองตำบลครับ เนื่องจาก อบจ.
ระยอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดมีความจำเป็นที่จะต้องนำ
โครงการนี้ไปก่อหนี้ผูกพันเป็นระยะเวลาสองปี ซึ่งตามระเบียบในข้อ 37 สามารถที่จะก่อหนี้
ผูกพันได้ครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
              มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........22.......คน  ครบองค์ประชมุ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ งปี    
งบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองครก – 
มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 
ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569) โปรดยกมือขึ้น 

 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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 สมาชิกสภาฯ ท่ านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณรายจ่ ายมากกว่าหนึ่ งปี  

งบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองครก – 
มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 
ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569)   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองครก – มาบข้าวต้ม หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรณีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2568 -พ.ศ. 2569) 

เห็นชอบ       จำนวน .....21......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .......-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 กระผมขอมอบ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล รองประธานสภาฯ  
รองประธานสภา(1) คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 
ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
     ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ      

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้    

และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า       
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

     ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 
 
 

ข้อ ๔๙ ญัตติ… 
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  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                      

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรอืชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอยา่งอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไมใ่ห้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติ ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ 
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ ระงับไว้นั้ น           
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้ องถิ่น            
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านัน้ 

 
 
 

ข้อ ๕๒ การพิจารณา… 
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  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมตใิห้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ 

 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

ด้วยองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง  ได้ จัดทำร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้  
1 . งบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ .  2 5 6 8  มี รายจ่ าย  ทั้ งสิ้ น 
2,900,000,000.- บาท (สองพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน     
ได้ดังนี ้
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

      1. แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม 527,113,713.- บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    2,816,167.- บาท 

ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
    1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม 607,007,168.- บาท 
    2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม 479,101,185.- บาท 

      3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม   16,932,000.- บาท 
      4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 249,232,761.- บาท 
      5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม   39,571,204.- บาท 
      6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      
        ยอดรวม   59,540,400.- บาท 
  ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม 509,121,704.- บาท 
      2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม 145,432,400.- บาท 
      3. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม      2,416,000.- บาท 

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น 
    1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม 261,715,298.- บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,580,647.- บาท  (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น- 
หกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
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             แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
  ก. ด้านการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม     5,557,004.- บาท 
  ข. ด้านการดำเนินงานอื่น  
      1. แผนงานงบกลาง                                 ยอดรวม          23,643.- บาท  

   เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ ได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

   ข้อระเบียบ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
   ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอำเภอ
อนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
รูปแบบ” 

   ข้อ 22 “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” 

   ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย    
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” 

   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณาอนุมัติ กระผมขออภิปรายเพ่ิมเติมครับ วันนี้ก็เป็นอีก
วันหนึ่งครับที่ฝ่ายบริหารนำโดยกระผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และข้าราชการ      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้นำเสนองบประมาณของปี พ.ศ. 2568 ที่ส่ง
รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ได้ดูในรายละเอียดแผนงานโครงการต่างๆ 
ท่ามกลางความยากลำบากของงบประมาณที่มีจำกัด กระผมขอเรียนว่าก่อนที่จะให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายและให้ความเห็นชอบต่อไปนั้น กระผมขออนุญาตท่านประธาน   
สภาฯ ว่าเรามีรายการเงินสะสมตามที่ สตง. รับรองบัญชี เรามีเงินสะสมในปี พ.ศ. 2566 
 

 
 

ทั้งสิ้น... 
 



- 27 - 
 
  ทั้งสิ้น 5,355,124,937.15 บาท ในรูปบัญชี แต่เรามีปัญหาว่าเงินสะสมที่เรามีอยู่ตอนนี้

เราติดลบครับ กระผมก็ต้องไปชี้แจงต่อสำนักงบประมาณกับกรรมาธิการงบประมาณ ว่าทำไม
เงินสะสมของ อบจ.ระยอง ถึงติดลบ เราติดลบเพราะเนื่องด้วยระเบียบของกระทรวงการคลัง 
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระเบียบต่างๆ นั้น เขาให้เราต้องตั้งสำรองเงินเดือนข้าราชการ 
บุคลากร ต้องกันไว้ 3 เดือน นำมาใช้ไม่ได้ ต่อมาเราต้องตั้งอีก 15% ของงบประมาณท่ีเราตั้ง 
รายจ่ายไว้ในปี พ.ศ. 2568 นี้  2,900,000,000 บาท เราต้องกันไว้ 15% ก็เป็นเงิน 
450,000,000 บาท ทุกอย่างต้องตามระเบียบกติกาที่บังคับให้เราต้องตั้งไว้ ทำให้เรา
กลายเป็นว่ามียอดเงินสะสมติดลบ ซึ่งไม่ได้ผิดระเบียบอย่างไรเลย เป็นเรื่องที่เราต้องคิดและ
ตั้งกันเงินไว้ตามหนังสือสั่งการ โดยเงินสะสมที่เราเหลือจริงๆ นั้น คือโครงการที่เราต้องขอ
ยกเว้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองไว้ เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) จำนวน 260,000,000 บาท ซึ่งได้
ผ่านสภาฯ แห่งนี้ และผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว เราก็นำมาใช้ได้ โดยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้ว เราขอเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้คือภาพของเงินสะสม 
ต่อมาครับประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น เราไม่เคยเจอและเป็นแบบนี้เลย 
ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ที่จะหมดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น วันที่ 30 กันยายน 2567 นี้ 
เฉพาะรายได้ของ อบจ.ระยอง หายไปประมาณ 400 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นอาจมี
ผลกระทบกับโครงการที่เราตั้งใจไว้ที่มีแผนงานต่างๆ นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะว่า
เงินเราขาด ขาดมากที่สุดตั้งแต่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เพราะปกติเราต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมทุกปี แต่ปีนี้ พิเศษที่เราเงินขาด เฉพาะรายได้
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรัษฎากร 5% ของปี พ.ศ. 2567 เราได้น้อยกว่าปี พ.ศ. 2566 ประมาณ 
300 กว่าล้านบาท เราจึงได้ถามไปว่าหายไปไหน เราก็ได้คำตอบว่าเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม
รัษฎากร 5% นั้น เขาต้องกองไว้สำหรับคนที่ขอคืนภาษี ถึงเมื่อไม่มีคนมาขอคืนภาษีแล้ว    
เขาถึงจะโอนให้เรามา เป็นไปตามกฎหมาย แต่ปีนี้มีคนมาขอคืนภาษีเยอะมาก เงินที่มี ที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้กับ อบจ.ระยอง ไม่มีเลย เพราะเขาขอคืนหมด สิ่งที่เราเคยได้จึงหายไป เราจึง
ได้ถามต่อไปว่าที่เขามาขอคืนภาษีนั้นเกี่ยวกับอะไร ได้คำตอบว่าคือพวกที่เกี่ยวกับการยกเว้น
ภาษีส่งออก ต่อมาคือพวกที่มาลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองจะ Free Zone
เป็นเขตปลอดภาษีอากรทั้งหมดคือได้รับการส่งเสริมการลงทุน VAT 7 % ขอคืนได้หมด      
ในเงินก้อนนี้ครับ เงินมันจึงหายไป ส่วนอย่างอ่ืนหายไปน้อยมาก กระทบที่ ใหญ่คือ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรัษฎากร 5% เมื่อปี  พ.ศ. 2567 ได้เป็นอย่างนี้  หายไปอย่างนี้  ในปี           
พ.ศ. 2568 ทุกท่านคิดว่าฝ่ายบริหารจะทำอย่างไร ในขณะเดียวกันเรามีโครงการที่เราจำเป็น
จะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง 
(ช่วงที่ 2) ที่เราได้ลงทุนไปแล้ว ความจริงแล้วเรื่องศูนย์ฟ้ืนฟูเราได้ศึกษามาเป็นสิบปีแล้วนะครับ 
และในวันนี้เราตัดสินใจเดินหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มีความพร้อมมากที่สุด 
เพ่ือที่จะเปิดบริการดูแลผู้สูงอายุ ตามนโยบาย ตามความจำเป็นของสังคมประเทศไทยที่มีผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2567 มีผลกระทบกับแผนงานโครงการต่างๆ ตามที่กระผม
ได้เรียนกับท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติแล้ว เราก็เดินในปี พ.ศ. 2568 
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ค่อนข้างระมัดระวัง กระผมขอเรียนว่าการทำงบประมาณในปีทุกปีที่เราทำมานั้น ในบางคน บางกลุ่ม 
บางท่าน ไม่เข้าใจ ว่าการทำแผนงาน การทำงบประมาณของท้องถิ่นนั้น ไม่ได้ทำได้ตามอำเภอใจ   
นะครับ ไม่ใช่ว่านายก อบจ. กับฝ่ายบริหารจะตั้งโครงการอะไรมาแล้วทำได้นะครับ แม้แต่เขียนคำผิด 
วัดผิด คำนวณผิด นายก อบจ. ยังไม่สามารถแก้ได้เลย ต้องอาศัยอำนาจของสภาฯ เช่น การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การแก้ไขเพ่ิมเติมงบประมาณ เป็นต้น อบจ. โดยนายก 
อบจ. ต้องนำเสนอต่อสภาฯ สภาฯเรามีอยู่ 30 คน ที่จะพิจารณาว่าสมควร มีเหตุผลหรือไม่ 
กระผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าการทำงบประมาณ หลังจากมีคนไม่เข้าใจ กระผมไม่ได้
สบายใจนะครับ กระผมได้ให้ท่านอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการ
วิเคราะห์นโยบาย ลองเอาแผนออกมาดูทั้งหมด ทั้งปัจจุบันและในอนาคต กระผมขอเรียนว่า
เราได้ตั้งงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ของกระทรวงการคลัง เป็นไปตาม
ระเบียบทุกอย่าง และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยกระผมเป็นนายก     
ที่มอบนโยบายไว้ว่าจะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องสาธารณสุข ก็เป็นไปตาม
นโยบายที่เคยประกาศไว้ วันนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญฯได้นำข้อมูลมาให้กระผม ว่าในปี พ.ศ. 2568 
เรามีคำขอจากทั้งจังหวัดระยองเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท จากการที่สำนักยุทธศาสตร์และ
งบประมาณได้ออกไปประชาคม ในอำเภอต่างๆ และพ่ีน้องประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ต้องการให้เราทำสิ่งต่างๆให้ แต่เรามีงบประมาณอยู่ 2,900,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รู้
ว่าจะได้ตามท่ีประมาณการไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะทำตามที่ประชาคมมาทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพ่ึงก็คือจากส่วนกลาง ถ้านอกเหนือจากส่วนกลางเรากไ็ม่รู้ว่าจะพ่ึงใคร
ไดค้รับ เพราะจังหวัดเราไม่มีผู้แทนราษฎรที่เป็นรัฐบาล จึงไม่สามารถที่จะเสนอโครงการอะไร
ที่เป็นประโยชน์เพ่ิมให้กับจังหวัดระยองเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เรามี บางโครงการเราได้จาก
ส่วนกลางมาทุกปี แต่ที่ผ่านมา 2 ปี และจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งใหม่ เราไม่สามารถที่จะ      
ได้เงินจากส่วนกลางมาแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องในจังหวัดระยองได้เลย เพราะฉะนั้นการทำ
งบประมาณในปี  พ.ศ. 2568 ที่ เสนอในสภาฯคราวนี้  จำนวนเงิน 2,900,000,000 บาท         
แผนงานโครงการตามที่กระผมได้เสนอไปแล้ว มีหลายอย่างหายไปที่มีความจำเป็น แต่อยู่ใน
แผนทั้งหมด ซึ่งเราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะทำ แต่แผนเราพร้อมที่จะทำ ดูแล้วระเบียบ
สามารถทำได้ ผ่านการตรวจสอบจากปลัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตามระเบียบเราสามารถทำได้    
เราก็ใส่ไว้ในแผน แต่เนื่องจากเรามีงบประมาณที่จำกดั เราจึงต้องมากางแผนโครงการทั้งหมด 
แล้วมาเลือกว่าโครงการไหนในปี พ.ศ. 2568 ว่าเราจะสามารถทำอะไรอย่างไรได้แค่ไหน
เพียงไร ก็อยู่ในเล่มงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ที่ได้เสนอในวันนี้ครับ หากท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ดูแล้ว ท่านคงจะต้องท้วงติงกระผมแน่นอน ว่าโครงการที่ร้องขอมาหายไป เบื้องต้นกระผม
สามารถชี้แจงท่านได้ตามนี้ ซึ่ง อบจ.ระยอง ของเราตอนนี้มีงบประมาณน้อย ซึ่งต้องไป      
ทำความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน เราทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกอย่าง        
แต่ภายใต้ข้อจำกัด เราสามารถทำได้ตามแผนงานและโครงการที่กระผมได้เสนอ ท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ กระผมขอเรียนว่าในขั้นตอนนี้ ในวาระแรกนี้        
หากท่านสมาชิกสภาฯ ประสงค์ท่ีจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม กระผมกย็ินดี ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
รองประธานสภา(2) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่  
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3     
อำเภอบ้านค่าย ในวาระรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2568 ตามที่ท่านนายกได้อภิปรายที่มาของวงเงินที่ได้จัดตั้ง ข้อสังเกตที่กระผมจะขอ
อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ตามอำนาจหน้าที่  จากคำแถลงงบประมาณรายรับ รับจริงในปี        
พ.ศ. 2566 จำนวน 2,759,343,525.66 บาท พอมาประมาณการปี พ.ศ. 2567 จำนวน 
3,000,000,000 บาท คาดว่าจะได้งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เงินที่รับจริงขาดไป จึงทำให้คิด
ต่อมาว่าปี พ.ศ. 2568 จาก จำนวน 3,000,000,000 บาท ลดมาเป็นจำนวน 2,900,000 บาท 
แนวโน้มคิดว่าในปีหน้าคาดว่าจะได้งบประมาณไม่ถึงตามท่ีกำหนดเอาไว้ ข้อสังเกตโดยเฉพาะ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจริงมา ปีนี้ตั้งไว้เป็นเงิน 414,142,900 บาท ซึ่งมากกว่าปี  
พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 194,174,500 บาท กระผมเห็นชอบกับหลักการของท่านนายก         
ที่รวบรวมงบประมาณจัดทำแผนต่างๆผ่านกระบวนการจัดทำเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง    
การคาดเดาว่าเงินที่จะได้รับก็ค่อนข้างลำบาก จึงขอให้งบประมาณได้ครบเพ่ือเป็นประโยชน์         
กับพ่ีน้องชาวระยองต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาวกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง 
ที่ 1 อำเภอแกลง ดิฉันขออภิปรายในส่วนของวาระเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ    
ก็ได้รับทราบแล้ว ดิฉันได้ลองวิเคราะห์ในตัวร่างข้อบัญญัติ อันที่หนึ่งจากที่คณะผู้บริหาร     
ได้พูดถึงเรื่องรายรับจะเห็นว่า อบจ.พ่ึงพิงรายรับจากรัฐบาลค่อนข้างเยอะมาเป็นอันดับหนึ่ง 
รฐับาลอุดหนุนให้ อปท.เป็นอันดับทีส่อง ส่วนการจัดเก็บรายได้เองเป็นอันดับที่สาม มันกแ็ปร
ไปตามรายได้ของทางรัฐบาล หากทางรัฐบาลจัดเก็บได้น้อยก็ส่งงบประมาณมาให้น้อย ในส่วน
งบประมาณ ที่เราจัดเก็บเองก็แปรไปตามรัฐบาลเช่นเดียวกัน พอมาดูในส่วนของรายจ่าย 
รายจ่ายจะหนักไปที่งบดำเนินงานมาเป็นอันดับหนึ่ง 1,249,033,920 บาท อันดับสองเป็น
งบบุคลากรที่เป็นครึ่งหนึ่งของงบดำเนินงาน อันดับสามงบการลงทุนเพราะจังหวัดระยองเป็น
พ้ืนที่ขนาดใหญ่  มีการลงทุนและมีการเชื่อมโยงกับทางรัฐบาล สัดส่วนตรงนี้จึงเป็นเรื่องปกติ
ที่ทาง อบจ.จะต้องทำตามแผนตามนโยบายของทางรัฐ มาเจาะลึกในการเรื่องหลักการและ
เหตุผลในการประกอบร่างข้อบัญญัติจะเห็นว่างบประมาณจะอยู่ในสี่ด้าน อันดับหนึ่งแผนงาน
การศึกษา อันดับสองแผนงานสาธารณสุข อันดับสามอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา ทางสมาชิกสภาเห็นว่าส่วนนี้เป็นไปตามคำแถลงที่ทางคณะผู้บริหารเคยแถลงมา 
 

 
ถ้าพิจารณา... 

 



- 30 - 
 
         ถ้าพิจารณาในเรื่องงบรายจ่ายผูกพันในแต่ละรายการตามที่เสนอในข้อบัญญัติงบประมาณ 

ตามแผนงานต่างๆในกลุ่มเป้าหมาย ภาระหลักจะอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ จะเห็นว่าปัจจุบัน
สังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุซ่ึงการดำเนินงานได้มาถูกทางแล้ว ในส่วนของกลุ่มสตรีคณะผู้บริหาร
ก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของสตรี ยังเห็นได้ว่ามีการดูแลกลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
นอกจากนั้นยังมองในเรื่องด้านการเกษตรซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดระยองหรือ         
ที่เรียกว่าเศรษฐกิจสามขา เกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ส่วนนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ 
อีกส่วนในเรื่องอ่ืนอย่างเยาวชนและวัฒนธรรมก็มีความครอบคลุมอยู่  ดิฉันเห็นว่า            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้มีความเหมาะสมในยุคสมัยนี้  เนื่องจาก     
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ.  นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอชี้แจงผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปราย

เมื่อสักครู่เรื่องการตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประเด็นที่หนึ่งรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจัดเก็บเองในงบประมาณที่ได้ไปชี้แจงที่สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการงบประมาณ รายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน 330,875,000.-บาท รายได้ที่รัฐ
จัดเก็บและจัดสรรให้ จำนวน 2,154,982,100.-บาท รายได้จากเงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ. รวมอุดหนุนทั่วไป จำนวน 414,142,900.-บาท ในรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปหลักคือเงินเด็กนักเรียนหรือเงินที่กฎหมายบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะต้องจ่ายให้      
สิ่งนี้คือเงินที่รัฐต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจหมายถึงโครงการที่ได้ขอ    
ไปต่างหากแยกจากเงินอุดหนุนทั่วไปซ่ึงได้มาหนึ่งโครงการคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุง         
ท่าเทียบเรือเพ ระยะที่สี่ เป็นเงิน 36,800,000.-บาท ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สมทบอีก 5,000,000 บาท ตามระเบียบรายได้ที่เกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต.ปีนี้เพ่ิมขึ้น
เพราะเรารับ รพ.สต.มาเพ่ิม 85 แห่ง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้จึงมากกว่าเดิม อันนี้เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง รายได้ตาม SML ต้องได้ตามที่ตกลงกันไว้ เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณที่เผื่อไว้
ในเชิงบริหารถือว่าดีกว่าที่จะต้องมาทำงบประมาณเพ่ิมเติม ทำให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือ         
ใช้เวลาในการทำงบประมาณ อย่างน้อยต้องใช้เวลาเป็นเดือน ถ้าบางสภาประชุมกันน้อยครั้ง 
ทำให้ขาดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นการเผื่องบประมาณไปคือการทำให้การ
ดำเนินงานทำได้เร็วกว่าเดิม ตอนนี้มีภารกิจที่ถ่ายโอนมากขึ้นและมีความหวังว่าจะได้รับเงิน
จาก รพ.สต. ตามทีส่ำนักงบประมาณได้กำหนดเอาไว้ ปีนี้น่าจะได้ครบ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ ส.อบจ. เดชา บุญธรรม 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 
 
 
 
 

ส.อบจ.เดชา… 
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ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเดชา บุญธรรม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนิคมพัฒนา ผมมีเรื่อง
สอบถามว่าเวลามีคณะกรรมการประสานแผนขึ้นมามีคนเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยชากมันเทศ หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอ
นิคมพัฒนา มีความเกี่ยวเนื่องกับหมู่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ถนนเส้นนี้เป็นถนน    
ของ อบจ. เช่นกัน งบประมาณที่ขอมาคือ 6,498,000 บาท ถนนเส้นนี้ทำประโยชน์ให้คนส่วนน้อย 
จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าสามารถทำได้โยกได้หรือตัดได้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ อยากให้เวลามีโครงการ คณะกรรมการประสานแผนลงไป
ตรวจสอบด้วย ขอขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายสุทิน แก้วประถม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองระยอง ผมมีเรื่องทวง
ถามเรื่องโครงการเตาเผาไร้มลพิษ ไม่ทราบว่าจะยังคงเอาไว้ในแผนหรือไม่อย่างไร โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งปีนี้ไม่ได้อยู่ในแผน มีหน่วยงานมาตรวจสอบว่า
โครงการนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ผมไม่เห็นด้วยเพราะเตาตัวนี้มีประโยชน์ในหลายด้าน จึงอยาก
ให้โครงการนี้คงอยู่ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปยิะ ปติุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ.  นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาฯ

เขตนิคมพัฒนา ท่านเดชา บุญธรรม ที่ได้ช่วยอภิปรายแทนซึ่งท่านเป็นคนในพื้นที่ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็ได้จัดทำงบประมาณตามระเบียบตามข้อบังคับ เช่นงบประมาณที่ได้ทำไป
จะมีการผ่านทางอำเภอและผ่านมายังคณะกรรมการประสานแผน และคณะกรรมการประสาน
แผนจะประกอบด้วยบุคคลภายนอก ประสานมาว่าในปีนี้อำเภอไหน ตำบลไหนจะเป็น    
ลำดับหนึ่ง ลำดับสอง ลำดับสาม เราต้องทำโครงการที่มีตามลำดับตามความจำเป็น ตามความ
เดือดร้อน โครงการไหนเดือนร้อนมากกท็ำก่อน โครงการไหนเดือดร้อนน้อยก็เลื่อนออกไป โครงการ
ส่วนใหญ่ที่กระผมเห็นก็ผ่านสวนยางทั้งนั้น เพราะจังหวัดระยองทำสวนยางเยอะและผ่านเข้า
ไปจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่ได้ประสานแผนมาก็ไม่ได้อยู่ในแผน 
แต่เราสามารถดำเนินเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีได้ตามความเดือดร้อนและความจำเป็น ให้มีข้อเท็จจริง 
อำนาจก็อยู่ที่สภาฯ และสภาฯพิจารณาเห็นชอบก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีการทำงาน
ตามระเบียบ โครงการเหล่านี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ งบประมาณรายจ่ายปีนี้ ได้        
ไม่ครบถ้วน เพราะมีความจำกัดเรื่องของงบประมาณ เตาเผาศพไร้มลภาวะก็มีคณะกรรมการ
เข้าไปดูว่าวัดหรือโรงเรียนเดือดร้อนไหมจากควันไฟ ทางเรามีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบ 
 

 
เราทำตาม... 
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  เราทำตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง งบประมาณที่ตั้งไว้สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมได้เพราะ    

อยู่ในแผนแล้ว คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเราก็สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องที่
สำคัญและต้องดำเนินการ กระผมได้ไปตรวจสอบเตาเผาศพไร้มลภาวะเห็นว่าโครงการนี้มี
ความจำเป็น หากมีงบประมาณดำเนินการได้ก็สามารถเพ่ิมเติมได้ภายหลังอยู่ที่สภาฯ จะได้
พิจารณาร่วมกัน ขอขอบคณุครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเดชา บุญธรรม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนิคมพัฒนา ผมขอชี้แจง
ในส่วนของโรงงานที่ท่านนายกได้อภิปรายไปว่าส่วนใหญ่เป็นสวนยาง สวนยางที่ว่าไม่ใช่พ้ืนที่
สวนยางแต่เป็นทางเข้าไปในบ้านคนประมาณสองหลัง แต่เขาก็สมควรได้ใช้ประโยชน์สาธารณะ
เหมือนกัน ทุกท้องถิ่นต้องมีการประสานแผนเข้ามา ส่วนนี้อยากสอบถามว่าคณะกรรมการ
ประสานแผนทำไมถึงไม่ประสานว่าถนนอ่างดอกกรายพังหมดแล้ว ทำไมถึงไม่เข้าไปดูหรือไม่เห็น
ว่ามีใครประสานมา ทำไมถนนอ่างดอกกรายไม่ทำให้รอบไปเลย เพราะถนนเส้นนี้กลายเป็นถนน
สายยุทธศาสตร์ไปแล้ว ถนนเส้นนี้สร้างประโยชน์สร้างมูลค่าให้คนในพื้นที่เยอะมาก ถนนสายนี้
ติดกับสนามกอล์ฟ การออกโฉนดไปแล้วก็สามารถทำให้เป็นโมฆะได้ เราก็นำเอามาทำประโยชน์
ได้ ถนนจะได้ชนรอบกัน อาจมีการกันพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม นิคมพัฒนา 
ก็เหมือนกันให้ส่วนนี้เป็นเศรษฐกิจสามขาไปเลย 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......21.....คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  โปรดยกมือขึ้น          
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  โปรดยกมือขึ้น   

มติทีป่ระชุม       รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  

    รับหลักการ      จำนวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง     จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หลังจากทีส่ภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว เมื่อเวลา 12.27 น. ต่อไปเป็นการ 
รองประธานสภา(2) พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ซึ่งในที่ประชุมต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและกำหนดสถานที่ในการ
เสนอคำแปรญัตติ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและสถานที่ 
ในการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณา  

ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ 

ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปลวกแดง 
ขอเสนอกำหนดระยะเวลาและสถานที่ เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ        
เริ่มตั้งแต ่

   วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕67  เวลา 14.00 น. – ๑8.0๐ น. 
   วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕67  เวลา 08.00 น. – ๑8.00 น. 
   และวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕67 เวลา ๐๘.00 น. – ๑8.00 น. 
  รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุม (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไมมี่ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........21.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        มีมติในวาระที่ ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

       วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕67  เวลา 14.00 น. – ๑8.0๐ น. 
   วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕67  เวลา 08.00 น. – ๑8.00 น. 
   และวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕67 เวลา ๐๘.00 น. – ๑8.00 น. 
  รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุม (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
    เห็นชอบ           จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างสรรค์ความ
ประธานฯ เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา  
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ผมขอปิดการประชุมครับ     

เลิกประชุมเวลา  12.32 น.     

 

 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 


